
บันทึกการประชุมสภาเทศบาลต าบลพันนา  
 สมัยสามัญ สมัยท่ี 3  ครั้งที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖6 

วันอังคาร  ที่  15  สิงหาคม  ๒๕๖6  เวลา  ๐9.3๐ น. 
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลพันนา   

                             อ าเภอสว่างแดนดิน  จังหวัดสกลนคร 
สมาชิกสภาเทศบาลผู้มาประชุม 

ล าดับ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 

๑ นายอภิบาล       ดวงใจ ประธานสภาเทศบาลต าบลพันนา อภิบาล  ดวงใจ 
๒ นายบุญเย็น        พิมภาวะ รองประธานสภาเทศบาลต าบลพันนา บุญเย็น   พิมภาวะ 
๓ นายสะเทียน       ใจปัดชา สมาชิกสภาเทศบาล เขตเลือกตั้งที่ ๑ สะเทียน  ใจปัดชา 
๔ นายสุพจน์       จันทองไสย สมาชิกสภาเทศบาล เขตเลือกตั้งที่ ๑ สุพจน์  จันทองไสย 
๕ นายธีระพงศ์     ปาละสิทธิ์ สมาชิกสภาเทศบาล เขตเลือกตั้งที่ ๑ ธีระพงศ์ ปาละสิทธิ์ 
๖ นายสวัสดิ์         ดวงใจ สมาชิกสภาเทศบาล เขตเลือกตั้งที่ ๑ สวัสดิ์    ดวงใจ 
๗ นายมงคลชัย      มันตาพันธ์ สมาชิกสภาเทศบาล เขตเลือกตั้งที่ ๑ มงคลชัย มันตาพันธ์ 
๘ นายวิลัย           จะดันพงษ์     สมาชิกสภาเทศบาล เขตเลือกตั้งที่ ๒ วิลัย   จะดันพงษ์     
๙ นายสนอง          สินอยู่ สมาชิกสภาเทศบาล เขตเลือกตั้งที่ ๒ สนอง    สินอยู่ 

๑๐ นายธีระวัฒน์      สาระบุตร                   สมาชิกสภาเทศบาล เขตเลือกตั้งที่ ๒ ธีระวัฒน์   สาระบุตร                   
๑๑ นายสง่า            สุดแสง สมาชิกสภาเทศบาล เขตเลือกตั้งที่ ๒ สง่า    สุดแสง 
๑๒ นายทองใส         สุมาลัย                       สมาชิกสภาเทศบาล เขตเลือกตั้งที่ ๒ ทองใส   สุมาลัย                       
๑๓ นายไกรทอง        นามกาสา เลขานุการสภาเทศบาลต าบลพันนา ไกรทอง    นามกาสา 

 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

ล าดับ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 

๑ ร้อยต ารวจตรี   สุรพล  สุวรรณเขต นายกเทศมนตรีต าบลพันนา สุรพล  สุวรรณเขต 
๒ นายศิวกร  ค าตานิตย์ รองนายกเทศมนตรีต าบลพันนา    ศิวกร  ค าตานิตย์ 
3 นายอุดม  วารภาส ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีต าบลพันนา    อุดม  วารภาส 
4 นางประยงค์  ปัญญานนท์ เลขานุการนายกเทศมนตรีต าบลพันนา    ประยงค์ ปัญญานนท์ 
5 นายชัยยา  ไชยรบ รองปลัดเทศบาลต าบลพันนา ชัยยา  ไชยรบ 
6 นายจ านงค์  เมรี  ผู้อ านวยการกองช่าง จ านงค์  เมรี 
7 นางสาวกรวรรณ  พรหมศิริ หัวหน้าส านักปลัด กรวรรณ  พรหมศิริ 
8 นางเภาเงิน  งามนา ผู้อ านวยการกองคลัง เภาเงิน  งามนา 
9 นางสาวนงนุช  วงศ์สุวรรณ ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม นงนุช  วงศ์สุวรรณ 
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เริ่มประชุมเวลา                               09.30  น. 
 
นายไกรทอง  นามกาสา                      เรียนท่านประธานสภาเทศบาลต าบลพันนา  ท่านสมาชิกสภา 
เลขานุการสภาฯ                               เทศบาลต าบลพันนา  คณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
                                                   ครับ  บัดนี้  ถึงก าหนดเวลาการประชุมสภาเทศบาลต าบลพันนา   
                                                   สมัยสามัญ  สมัยที่ 3  ครั้งที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. 2566 แล้ว   
                                                   สมาชิกสภาฯ  มาประชุมครบองค์ประชุมครับ ล าดับต่อไปขอเรียน  
                                                  เชิญท่านประธานสภาฯ  ได้จุดเทียน ธูป บูชาพระรัตนตรัย และ 
                                                   กล่าวเปิดการประชุมสภาฯ  ด าเนินการประชุมสภาฯ ตามระเบียบ 
                                                   วาระ ต่อไปครับ   
นายอภิบาล  ดวงใจ                           ครับเมื่อท่านสมาชิกสภาฯ มาประชุมครบองค์ประชุม  กระผมขอ 
ประธานสภาฯ                                  เปิดการชุมสภาเทศบาลต าบลพันนา สมัยสามัญ  สมัยที่ 3  ครั้งที่  
                                                   1  ประจ าปี  พ.ศ. 2566  ผมขอด าเนินการประชุมตามระเบียบ 
                                                   วาระครับ 

ระเบียบวาระท่ี 1                             เรื่อง  ที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
นายอภิบาล  ดวงใจ                           ต้องขอขอบคุณสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านที่ร่วมกันท าความ 
ประธานสภาฯ                                        สะอาดถนนนิตโย ตัดหญ้า เก็บขยะ ท าให้ถนนสะอาด  เนื่องในวัน

แม่แห่งชาติ  ประจ าปี พ.ศ. 2566            

ระเบียบวาระท่ี  2                             เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลพันนา สมัย 
สามัญ สมัยที่ 2  ครั้งท่ี 2  ประจ าปี พ.ศ. 2566  เม่ือวันที่  
30  มิถุนายน  2566 

นายอภิบาล  ดวงใจ                           ขอเชิญ  คณะกรรมการสามัญประจ าเทศบาล ที่ท าหน้าที่ตรวจ 
ประธานสภาฯ                                 รายงานการประชุม   ขอเชิญกรรมการตรวจรายงานการประชุม  
                                                   ครับ 
นายสง่า  สุดแสง                              เรียนท่านประธานสภาเทศบาลต าบลพันนา  และสมาชิกสภา  
สมาชิกสภาเทศบาล                          เทศบาลต าบลพันนา ทุกท่าน  ตามท่ีคณะกรรมการตรวจรายงาน 
                                                  การประชุมสภาฯ  ได้ตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาล 

ต าบลพันนา สมัยสามัญ  สมัยที่ 2  ครั้งที่ 2/2566  เมื่อวันที่ 
30  มิถุนายน 2566  ปรากฏว่าไม่มีข้อความที่จะแก้ไข หรือ
เพ่ิมเติมแต่อย่างใด ครับ 

นายอภิบาล  ดวงใจ                          มีสมาชิกท่านใด  จะขอแก้ไข หรือเพ่ิมเติมบันทึกรายงานการ
ประธานสภาฯ                                 ประชุมสภา หรือไม่ครับ   ถ้าไม่มี ผมขอมติรับรองรายงานครับ  
 
มติที่ประชุม                                 รับรองเป็นเอกฉันท์   

/ระเบียบวาระ... 
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ระเบียบวาระท่ี  3                           เรื่อง กระทู้ถาม  
นายอภิบาล  ดวงใจ                           ขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาล ท่านใดจะซักถาม หรือไม่ครับ 
ประธานสภาฯ                                  ขอเชิญนายวิลัย  จะดันพงษ์  ขอเชิญครับ 
นายวิลัย  จะดันพงษ์                          เรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาล                           กระผมนายวิลัย  จะดันพงษ ์สมาชิกสภาเทศบาลต าบลพันนา เขต  
                                                   2  ใคร่ขอ เรียนถามท่านประธานสภาผ่านไปยังคณะผู้บริหาร  
                                                   ดังต่อไปนี้   
                                                    1. เรื่องการจัดซื้อที่ดินเพ่ือทิ้งขยะ  ตั้งแต่สภาได้มีมติใช้ 
                                                   เงินทุนส ารองเพ่ือซื้อที่ดินเพ่ือทิ้งขยะ  ตอนนี้ก็ล่วงเลยมานานมาก 
                                                   แล้วก็ยังไม่ได้ซื้อที่ดิน ขณะนี้บ่อขยะที่ใช้อยู่ก็จะเต็มแล้ว ไม่ทราบ 
     ว่าติดปัญหาอะไร ขอให้ท่านนายกเทศมนตรีชี้แจงให้สภาทราบ 
     ด้วยและให้เร่งด าเนินการโดยด่วนด้วยครับ 

2. เรื่องน้ าท่วมขังบริเวณหน้าบ้านอาจารย์สุทิน จะแก้ไข 
                                                   อย่างไร ผมเสนอให้ท ารางระบายน้ าไปลงล าน้ ายาม  

3. เรื่องถนนสายบ้านพันนา – ดอนเขือง เป็นทางที่ประชาชน 
                                                    ใช้สัญจรไปมาเป็นจ านวนมาก แต่ไม่มีไฟฟ้าส่องสว่างในเวลา 
                                                    กลางคืนท าให้ไม่ปลอดภัย ผมขอเสนอให้ท่านนายกเทศมนตรีได้ 
                                                    ติดตั้งไฟฟ้าโซล่าเซลล์ครับ 

4. เรื่อง ไฟฟ้าส่องสว่างหน้าวัดศรีบุญเรือง  ขอให้ท่าน 
                                                    นายกเทศมนตรีได้ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างเพ่ิมเติมครับ เพราะเวลา 
                                                    กลางคืนค่อนข้างจะมืด   

5. เรื่องเต้นท์  เต้นท์ที่เทศบาลซื้อไว้ใช้ก็มีหลายหลังแต่ปัจจุบัน 
ผ้าเต้นท์ช ารุดเกือบหมด แต่โครงเหล็กยังมีสภาพใช้งานได้อยู่  ผม
จึงเสนอให้ท่านนายกเทศมนตรีได้พิจารณาจัดซื้อเฉพาะผ้าเต้นท์ 
เราก็จะมีเต้นท์ใช้ได้อีกหลายหลัง ไม่ต้องเปลืองงบประมาณซื้อ
หลังใหม ่
6. เรื่องตลาดสด  เทศบาลต าบลพันนา ไม่มีตลาดสดเป็นของ 
ตัวเอง ถ้ามีตลาดประชาชน หรือเกษตรกรก็จะได้น าพืชผล
ทางการเกษตรมาวางจ าหน่ายเป็นการเพิ่มรายได้ให้ประชาชนอีก
ทางหนึ่ง จึงขอให้ท่านนายกเทศมนตรีได้พิจารณาหาสถานที่ตั้ง
ตลาดสดด้วยครับ ขอบคุณครับ 

นายอภิบาล  ดวงใจ                             เชิญท่านนายกเทศมนตรีครับ 
ประธานสภาฯ 
 
 

/ร.ต.ต.สุรพล... 
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ร.ต.ต.สุรพล  สวุรรณเขต                  เรียนท่านประธานสภาเทศบาลและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุก 
นายกเทศมนตรี                                 ท่าน กระผม ร.ต.ต.สุรพล  สุวรรณเขต นายกเทศมนตรีต าบล 

พันนา ขอตอบกระทู้ถาม 
                                                1. เรื่องการจัดซื้อที่ดินเพ่ือทิ้งขยะ ขออนุญาตให้กรรมการ 
                                                    จัดซื้อท่ีดินชี้แจงแทนครับ  
นายไกรทอง  นามกาสา                      เรียนท่านประธานสภาเทศบาลและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุก 
ปลัดเทศบาล                                   ท่าน กระผมนายไกรทอง  นามกาสา ปลัดเทศบาล ประธาน 
                                                   กรรมการจัดซื้อที่ดินเพื่อทิ้งขยะ  ขอเรียนชี้แจงเรื่องการจัดซื้อ 
     ที่ดินเพ่ือทิ้งขยะ  ตามค าสั่งเทศบาล แต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อ 
     ที่ดินเพ่ือทิ้งขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 25 เมษายน 

2566  ขณะนี้คณะกรรมการจัดซื้อท่ีดินได้ด าเนินการตาม
ขบวนการจัดซื้อที่ดินเสร็จแล้วเกือบ 90% แล้วจะเสนอรายงาน
ให้ท่านนายกเทศมนตรีทราบ ส่วนรายละเอียดขอให้  
นางกรวรรณ  พรหมศิริ หัวหน้าส านักปลัด กรรมการจัดซื้อที่ดิน 
ชี้แจงรายละเอียดครับ 

นางกรวรรณ  พรหมศิริ                       เรียนท่านประธานสภาเทศบาลและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุก 
หัวหน้าส านักปลัด                             ท่าน เรื่องการจัดซื้อที่ดิน ตอนนี้มีผู้เสนอขายที่ดิน จ านวน 2 ราย  
                                                  ดังนี้   

1. นางทองออน  ลอยฟ้า  ผู้ถือกรรมสิทธิ์ร่วม เสนอขาย 
     ที่ดินเนื้อท่ี 15 ไร่ ราคาไร่ละ  60,000  บาท ที่ดินไม่มี 
     ทางเข้าออก และมีที่ดินที่เป็นที่ลิดรอนสิทธิ์ จ านวน 1 ไร่ 2 งาน  
                                                    2.  นายชัยยุทธ  อักษรดี  เสนอขายที่ดิน  เนื้อท่ี 1 ไร่ 1 งาน  
                                                   83.4 ตารางวา  ขายตารางวาละ 157.70 บาท  ติดถนน 
     คอนกรีตคณะกรรมการมีความเห็นว่าเห็นควรซื้อท้ังสองแปลง 

ถึงจะท าให้บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ ตอนนี้ยังมีปัญหาเรื่อง
ที่ดินที่ลิดรอนสิทธิ์ว่าจะสามารถซื้อได้ในราคาเท่าไหร่ ยังต้อง
ต่อรองกับเจ้าของที่ดินอีกครั้งหนึ่ง  ประกอบกับงบประมาณท่ีสภา
อนุมัติไว้ไม่น่าจะเพียงพอ ก็จะเสนอสภาให้ความเห็นชอบในครั้ง
ต่อไป 

ที่ประชุม                                         รับทราบ 

ร.ต.ต.สุรพล  สวุรรณเขต                     ผมขอชี้แจงเรื่องน้ าท่วมขังบริเวณหน้าบ้านอาจารย์สุทิน จะแก้ไข 
นายกเทศมนตรี                                อย่างไร ผมเสนอให้ท ารางระบายน้ าไปลงล าน้ ายาม ผมก็ทราบ 
                                                   ปัญหาอยู่ครับ  ผมจะลงไปดูกับช่างว่าจะแก้ไขปัญหาอย่างไร  

ผมจะเร่งด าเนินการให้ครับ  
/ประเด็นที่3...  
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ประเด็นที่ 3 เสนอให้ติดตั้งไฟฟ้าโซล่าเซลล์ ถนนสายบ้านพันนา –  
ดอนเขือง  ผมก็เห็นด้วยอยู่ครับ ผมก็เคย 

                                                   เสนอโครงการเข้าไปของบประมาณจากกองทุนหมู่บ้านและชุมชน 
                                                   เมืองแห่งชาติเพื่อติดตั้งไฟฟ้าโซล่าเซลล์ ถนนเส้นนี้แล้วแต่ไม่ได้รับ 
                                                   การสนับสนุนงบประมาณ  ผมได้ส ารวจทุกหมู่บ้านที่มีปัญหาเรื่อง 
                                                   ไฟฟ้าส่องสว่าง แต่ยังไม่มีงบประมาณ  ประเด็นที่ 4  เรื่องเสนอ 
     ให้จัดซื้อผ้าเต้นท์ให้ทุกหมู่บ้านที่ช ารุด  ผมก็ได้สั่งการให้ปลัดไป 
                                                   พิจารณาหางบประมาณอยู่ครับ ประเด็นเรื่องตลาดสด ผมก็ 

เห็นด้วยแต่ติดปัญหาเรื่องที่ดินที่จะตั้งตลาดไม่มี ก็บรรจุไว้ในแผน 
     ก่อนครับ 
ที่ประชุม                                         รับทราบ 
นายสนอง  สินอยู่                              เรียนท่านประธานสภาเทศบาลและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุก 
สมาชิกสภาเทศบาล                           กระผมนายสนอง  สินอยู่ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลพันนา เขต 2 
                                                   ใคร่ขอ เรียนถามท่านประธานสภาผ่านไปยังคณะผู้บริหาร ดัง 
                                                   ต่อไปนี้  ข้อ 1  เรื่องท่อระบายน้ า บ้านถ่อน เส้นไปโรงเรียนช ารุด 
                                                   มานานแล้วครับ ขอให้ท่านนายกเทศมนตรีได้ซ่อมแซมให้ด้วย  
                                                   เนื่องจากฤดูนี้เป็นฤดูฝนน้ าระบายไม่ได้ท าให้น้ าท่วมขัง 
                                                   ข้อ 2  เรื่องถนนทางเข้าบ้านถ่อนเป็นหลุม และเห็น 
                                                    เหล็กเส้นโผล่ เกรงว่าประชาชนที่สัญจรไปมาจะเกิดอันตรายครับ 
ร.ต.ต.สุรพล  สวุรรณเขต                      เรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
นายกเทศมนตรี                                 กระผม ร.ต.ต.สุรพล สุวรรณเขต นายกเทศมนตรีต าบลพันนา  

ขอตอบกระทู้ที่ 1  เรื่องท่อระบายน้ าบ้านถ่อนครับ  ผมได้ออกไป
ดูแล้วครับ มันต้องใช้รถแบคโฮขุดรื้อและวางท่อใหม่ ผมรอให้ผู้รับ
จ้างก่อสร้างน ารถเข้าพ้ืนที่อยู่ครับ อาทิตย์หน้าครับ 

                                                    กระทู้ที่ 2  เรื่องถนนเป็นหลุมและมีเหล็กเส้นโผล่ บริเวณทางเข้า 
                                                    บ้านถ่อน ผมสั่งการให้กองช่างน ายางมะตอยไปซ่อมแซมครับ 
ที่ประชุม                                         รับทราบ 

นายมงคลชัย  มันตาพันธุ์                      เรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาล กระผมมมงคลชัย  มันตาพันธุ์ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลพันนา 

เขต 1 ใคร่ขอ เรียนถามท่านประธานสภาผ่านไปยังคณะผู้บริหาร 
ดังต่อไปนี้  ข้อ 1  เรื่องโครงการก่อสร้างในเทศบัญญัติ ปี 66 
อยากเสนอให้ท่านนายกเทศมนตรี ได้ชี้แจงว่าตอนนี้ก าลัง
ด าเนินการกี่โครงการมีที่ไหนบ้าง อยากให้เรียงล าดับการลงงานให้
สมาชิกทราบด้วย  

/ ข้อ 2... 
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ข้อ  2  เรื่องร่องระบายน้ าบริเวณสามแยกบ้านช่างกรด  
                                                    ขอให้ท่านนายกเทศมนตรีหาแนวทางแก้ไขด้วยครับ ผมอยาก 

ได้ท่อขนาด 40 ซม. มาวางเพ่ือป้องกันอุบัติเหตุครับ  ข้อที่ 3 
เรื่องการ ลงหินลูกรัง ซ่อมแซมถนนภายในต าบล ผมอยากได้ความ 
ชัดเจน ว่าได้หมู่บ้านละกี่รถ และตอนลงขอให้แจ้งผู้น าหมู่บ้านได้
ทราบด้วย  ข้อที่  4  เรื่องไฟฟ้าส่องสว่าง ผมขอเพ่ิมบริเวณหน้า
บ้านช่างหอมและบ้านผู้ช่วยรัศมี  ซึ่งตรงนั้นเกิดอุบัติเหตุบ่อย 
ขอให้ท่านนายกได้พิจารณาด้วยครับ  ขอบคุณครับ 

นายอภิบาล  ดวงใจ                             เชิญท่านนายกเทศมนตรีครับ 
ประธานสภาฯ 
ร.ต.ต.สุรพล  สวุรรณเขต                      เรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  ขอ 
นายกเทศมนตรี                                 ตอบกระทู้ที่ 1  ครับ เรื่องโครงการก่อสร้างตอนนี้ก าลังด าเนินงาน 
                                                    อยู่ก็มี ขยายไหล่ทางบ้านงิ้ว โครงการก่อสร้างถนนคสล. สายบ้าน 
                                                    หนองไผ่ยาว   บ้านพันนา ในวัดดอนกรรม และบ้านเมืองทอง  
                                                    และท่ีท าสัญญาแล้วแต่ยังไม่ลงงาน ก็มีก่อสร้างถนน คสล. สายโรง 
                                                     น้ าพันนา- บ้านค าเม็ก คาดว่าจะลงงานเร็วๆนี้  ข้อ  2  เรื่องร่อง 
                                                    ระบายน้ าบริเวณสามแยกบ้านช่างกรด ผมได้สั่งการให้รองชัยยา  
                                                     ด าเนินการแล้ว  ข้อที่ 3 เรื่องการลงหินลูกรัง ซ่อมแซมถนน 
                                                     ภายในต าบล ผมก็แจ้งให้กับสมาชิกสภาทุกท่านได้ทราบทุกครั้ง  
                                                     แต่ไม่ได้แจ้งผู้น าให้ทราบ  ข้อที่ 4  เรื่องไฟฟ้าส่องสว่าง ทุก 
                                                     หมู่บ้านก็มีความต้องการครับ แต่งบประมาณของเรามีไม่เพียงพอ  
                                                     ผมขอติดตั้งจุดที่จ าเป็นก่อน ครับ 
ที่ประชุม                                         รับทราบ 
นายอภิบาล  ดวงใจ                             มีสมาชิกท่านใดจะกระทู้ถามอีกหรือไม่ครับ  ถ้าไม่มีผมขอผ่าน
ประธานสภาฯ                                   ระเบียบวาระต่อไปครับ 

ระเบียบวาระท่ี  4                           เรื่องท่ีเสนอใหม่ 
                                                    4.1  ญัตติเรื่อง  ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
                                                    งบประมาณ พ.ศ. 2566 โอนมาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ เพ่ือ 
                                                    จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ (ส านักปลัดเทศบาล) 
นายอภิบาล  ดวงใจ                            ขอเชิญนายกเทศมนตรี ชี้แจง 
ประธานสภาฯ 
ร.ต.ต.สุรพล  สวุรรณเขต                      เรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน   
นายกเทศมนตรี                                  กระผม ร.ต.ต.สุรพล สุวรรณเขต นายกเทศมนตรีต าบลพันนา 
                                                     

/ขอเสนอ... 
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ขอเสนอญัตติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2566 โอนเพิ่ม เพื่อจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ โดยมีหลักการ
และเหตุผล ดังนี้ 

                                                                                 หลักการ  
                                                    เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการ                   
                                                     งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 ข้อ 27  
                                                     การโอน เงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพ่ิม  
                                                    โอนลด ที่ท าให้ ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้ง 
                                                    จ่ายรายการใหม่ ให้เป็น อ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

                                                                                 เหตุผล  
                                                  เนื่องจากเครื่องปรับอากาศเดิมที่ติดต้ังในห้องประชุมเป็น 
                                                    เครื่องปรับอากาศท่ีใช้มานาน กว่า 10 ปี ปัจจุบันมีสภาพเสื่อม   
                                                     และทรุดโทรม และช ารุด ต้องซ่อมแซมบ ารุงรักษาอยู่เสมอ  จึงไม่ 
                                                    คุ้มกับการซ่อมบ ารุง และไม่ประหยัดพลังงาน ประกอบกับ 
                                                    เทศบาลได้ปรับปรุงห้องประชุมใหม ่ จึงมีความจ าเป็นต้องซื้อ 
                                                    เครื่องปรับอากาศใหม่แทนเครื่องเก่า จึงขออนุมัติโอนงบประมาณ 
                                                     ไปตั้งจ่ายเพ่ิมเติม ดังนี้ 
 

โอนเพิ่ม 
ส านักปลัดเทศบาล 
ด้านบริหารงานทั่วไป 
แผนบริหารงานทั่วไป 
งานบริหารทั่วไป 
งบลงทุน 
ค่าครุภัณฑ์ 
ครุภัณฑ์ส านักงาน 
ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบฝังฝ้ากระจายลม  4  ทิศทาง
ขนาดไม่น้อยกว่า  32,000  บีทียู   
พร้อมติดตั้ง  งบประมาณ  60,300  บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบฝังฝ้ากระจายลม  4  
ทิศทาง  ขนาดไม่น้อยกว่า  32,000  บีทียูพร้อมท่อทองแดงและ
เมนไฟฟ้าส่วนเกินพร้อมติดตั้ง (แบบนอกมาตรฐานครุภัณฑ์)  
ส าหรับการปรับปรุงห้องประชุมสุรสุวรรณ  เนื่องจาก 
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เครื่องปรับอากาศเดิมที่ติดต้ังในห้องประชุมเป็นเครื่องปรับอากาศ
แบบเก่าไม่มีความสมดุลกับสภาพห้องประชุม  (เป็นรายการใหม่) 
โอนเพิ่ม  60,300  บาท  (หกหมื่นสามร้อยบาทถ้วน)  ปรากฏใน
แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป  (ส านักปลัดเทศบาล) 

      รวมโอนเพิ่ม  60,300  บาท (หกหม่ืนสามร้อยบาทถ้วน) 
 

โอนลด 
กองสวัสดิการสังคม 
ด้านงบกลาง 
แผนงานงบกลาง 
งานงบกลาง 
เบี้ยยังชีพความพิการ 

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพความพิการหรือทุพพลภาพใน 
เขตเทศบาลต าบลพันนา  ที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้กับเทศบาลต าบลพัน
นา  ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยยังชีพความพิการให้คนพิการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2553 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 
4) พ.ศ. 2562  โอนลด  60,300  บาท (หกหมื่นสามร้อยบาท
ถ้วน)  เพ่ือไปเพ่ิมแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป 
(ส านักปลัดเทศบาล) 
รวมโอนลด  60,300  บาท (หกหม่ืนสามร้อยบาทถ้วน) 

นายวิลัย  จะดันพงษ์                          ขอเรียนสอบถามครับโอนงบประมาณมาจากเบี้ยยังชีพผู้พิการ  
สมาชิกสภาฯ                               จะมีเงินจ่ายเบี้ยยังชีพผู้พิการหรือไม่ครับ ผมกลัวว่าผู้สูงอายุจะ

ไม่ได้รับเงินครับ 
นายอภิบาล  ดวงใจ                           ขอเชิญผู้อ านวยการกองสวัสดิการ  ได้ชี้แจงครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
นางสาวนงนุช  วงศ์สุวรรณ                  เรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน                    
ผอ.กองสวัสดิการ                             ดิฉันนางสาวนงนุช  วงศ์สุวรรณ ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม 

ได้ค านวณเบี้ยยังชีพผู้พิการแล้วคะเหลือเวลาอีกเพียง 1 เดือนก็ 
จะสิ้นปีงบประมาณแล้วคะ มีเงินเพียงพอที่จะจ่ายเบี้ยยังชีพผู้
พิการให้กับผู้สูงอายุแน่นอนคะ 

นายอภิบาล  ดวงใจ                            มีสมาชิกท่านใด จะอภิปรายเกี่ยวกับญัตติดังกล่าวอีกหรือไม่ 
ประธานสภาเทศบาลฯ                        เชิญครับ (ไม่มี) เมื่อไม่มี ผมจะขอมติที่ประชุม ท่านสมาชิกสภา 
                                                   เทศบาลท่านใดเห็นควรอนุมัติโอนงบประมาณ รายจ่ายประจ าปี     
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งบประมาณ พ.ศ. 2566 โอนเพิ่ม เพื่อจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ   
                                                   โปรดยกมือครับ  
มติที่ประชุม                                     อนุมัต ิ           11 เสียง  
                                                   ไม่อนุมัติ           -  เสียง  
                                                   งดออกเสียง      1  เสียง 
                                                   
                                                   4.2 ญัตติเรื่อง  ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณ 
                                                   รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  (กองการศึกษา) 
นายอภิบาล  ดวงใจ                           ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีชี้แจง 
ประธานสภาฯ 
ร.ต.ต.สุรพล  สวุรรณเขต                      เรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน   
นายกเทศมนตรี                                 กระผม ร.ต.ต.สุรพล สุวรรณเขต นายกเทศมนตรีต าบลพันนา ขอ 
                                                    เสนอญัตติเรื่องขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณ 
                                                    รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  (กองการศึกษา)  

ขอให้ผู้อ านวยการกองการศึกษาชี้แจงครับ 
นายชัยยา ไชยรบ                       เรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ผอ.
รองปลัดเทศบาล    กระผมนายชัยยา ไชยรบ รองปลัดเทศบาล ขอเรียนชี้แจง ตาม 
                                                   ญัตติ 4.2  ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณ 
     รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  ขออนุญาตชี้แจง 
     รายละเอียดดังนี้ 

                                                                              หลักการ 
                                                    ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กร 
                                                    ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 หมวด 4 การโอนและการแก้ไข 
                                                   เปลี่ยนแปลงงบประมาณ  ข้อ 29 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง 
                                                   งบประมาณรายจ่ายในงบลงทุนที่ท าให้ลักษณะ  ปริมาณ คุณภาพ 
                                                   เปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้เป็นอ านาจอนุมัติของ 
                                                   สภาท้องถิ่น 
                                                                               เหตุผล 
                                                     เนื่องด้วยค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  
                                                    2566 แผนงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา งบลงทุน ค่า 
                                                     ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ค่าจัดซื้อตู้เย็น กองการศึกษา  ไม่ 
                                                     ถูกต้อง จึงขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณดังต่อไปนี้ 
 
 

    /ค าชี้แจง... 
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                                                              รายละเอียดค าชี้แจงงบประมาณเดิม 
                                                  “ค่าจัดซื้อตู้เย็น 1 ประตู  ขนาดไม่น้อยกว่า 5 คิว จ านวน 2  
                                                     เครื่อง  งบประมาณ 7,000 บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เย็น 1  
                                                     ประตู ขนาดไม่น้อยกว่า 5 คิว จ านวน 2 เครื่อง ส าหรับศูนย์บ้าน 
                                                     พันนาและศูนย์สามหนองสามัคคี” 

                                                               รายละเอียดค าชี้แจงงบประมาณใหม่                                                   
     “ค่าจัดซื้อตู้เย็น 1 ประตู  ขนาดไม่น้อยกว่า 5 คิว จ านวน 1  
                                                    เครื่อง  งบประมาณ 7,000 บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เย็น 1  
                                                     ประตู ขนาดไม่น้อยกว่า 5 คิว จ านวน 1 เครื่อง ส าหรับศูนย์สาม 
                                                    หนองสามัคค”ี 
นายอภิบาล  ดวงใจ                            ตามท่ีรองปลัดเทศบาลได้ชี้แจง ขอเปลี่ยนแปลงค า                                 
ประธานสภาฯ    ชี้แจงงบประมาณค่าครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ค่าจัดซื้อตู้เย็น กอง 
                                                  การศึกษา  มีสมาชิกสภาท่านใดจะอภิปรายหรือไม่ครับ  ถ้าไม่มี 
                                                    ผมขอมติที่ประชุมครับ  สมาชิกท่านใด อนุมัติให้เปลี่ยนแปลงค า 
                                                    ชี้แจงได้โปรดยกมือครับ  

มติที่ประชุม                                    อนุมัติ            11 เสียง  
                                                  ไม่อนุมัติ           -  เสียง  
                                                  งดออกเสียง      1  เสียง 
                                                 
                                                   4.3  ญัตติเรื่อง  ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณ 
                                                   ขอใช้เงินทุนส ารองเงินสะสม  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  
                                                   โครงการปรับปรุงถนน คสล. ปูผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้าน 
                                                   ถ่อน สายบ้านนายบุญเติม ศรีประชัย – ศูนย์สาธิตการตลาด 
นายอภิบาล  ดวงใจ                           ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีชี้แจงครับ 
ประธานสภาฯ 
ร.ต.ต.สุรพล  สวุรรณเขต                   เรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน   
นายกเทศมนตรี                                 กระผม ร.ต.ต.สุรพล สุวรรณเขต นายกเทศมนตรีต าบลพันนา ขอ 
                                                   ยื่นญัตติเรื่อง  ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณ 
                                                    ขอใช้เงินทุนส ารองเงินสะสม  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  
                                                    โครงการปรับปรุงถนน คสล. ปูผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตบ้าน 
                                                    ถ่อน สายบ้านนายบุญเติม ศรีประชัย – ศูนย์สาธิตการตลาด 

ก่อนผู้รับจ้างจะลงงาน เทศบาลต าบลพันนาได้รับเรื่องร้องเรียน 
     จากประชาชนที่อยู่อาศัยบริเวณถนนสาย 
 

 /บ้านนายบุญเติม... 
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บ้านนายบุญเติม  ศรีประชัย –  ศูนย์สาธิตการตลาด ขอให้ขยาย
 จราจร ปูผิวจราจรแอสฟัลส์คอนกรีต จากบ้านนายบุญเติม  

ศรีประชัย – ศูนย์สาธิตการตลาด จากเดิมกว้าง 4.00 เมตร   
ขอขยายเพิ่มเป็น  5 เมตร เนื่องจากถนนเส้นดังกล่าว เป็นถนน 
คอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง 5  เมตร จึงขอให้เทศบาลปูผิวจราจร 
แอสฟัลส์คอนกรีต ให้เต็มพ้ืนที่ถนนคอนกรีตเลย เพราะถ้ามาปู
เพ่ิมทีหลังมันจะท าไม่ได้ และจะเป็นอันตรายกับประชาชนที่ใช้รถ
สัญจรไปมา ประกอบกับค าชี้แจงระยะทางจากบ้านนายบุญเติม  
ศรีประชัย – ศูนย์สาธิตการตลาด ก็มีระยะทางเพียง 196 เมตร  
ความยาวไม่ถึง 335 เมตร เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพและความ
คุ้มค่าของงบประมาณ  จึงมีความจ าเป็นต้องด าเนินการแก้ไข
รายละเอียดค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายโครงการดังกล่าว โดยมี
รายละเอียดดังนี้ 

                                                                รายละเอียดค าชี้แจงงบประมาณเดิม 
                                                    “โครงการปรับปรุงถนน คสล. ปูผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  
                                                    สายบ้านถ่อน หมู่ที่ 3 (บ้านนายบุญเติม ศรีประชัย-ศูนย์สาธิต 
                                                    การตลาด) กว้าง 4.00 เมตร ยาว 335 เมตร หนา 0.4 ซม. 
                                                    งบประมาณ 492,000 บาท” 

                                                                 รายละเอียดค าชี้แจงงบประมาณใหม่ 
                                                    “โครงการปรับปรุงถนน คสล. ปูผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  
                                                    สายบ้านถ่อน หมู่ที่ 3  
                                                              ช่วงที่ 1 (จากบ้านนายบุญเติม ศรีประชัย-ศูนย์สาธิต 
                                                    การตลาด)  ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 196.00 เมตร หนา      
                                                    0.04 ซม. หรอืมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 980 ตารางเมตร 
                                                               ช่วงที ่2  (จากศูนย์สาธิตการตลาด-บ้านนายสมบัติ  ยศ 
                                                    เกิ่ง)  ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 93.00 เมตร หนา      
                                                    0.04 เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 372 ตารางเมตร 
                                                    งบประมาณทั้งสิ้น  486,090.53 บาท  ตามแบบ ทถ-7201  
                                                    พร้อมป้ายโครงการ” 
                                                            ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยวธิีงบประมาณของ 
                                                    องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2563 หมวด 4 การโอนและ 
                                                    การแก้ไข เปลี่ยนแปลงงบประมาณ  ข้อ 29 การแก้ไข 
                                                    เปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุนที่ท าให้ 
                                                    ลักษณะ  ปริมาณ คุณภาพ เปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ 

/ก่อสร้าง... 
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                                                    ก่อสร้าง ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 
                                                   จึงเรียนมาเพ่ือโปรดเสนอสภาเทศบาล พิจารณาอนุมัติต่อไป  
                                                    ขอบคุณครับ 
นายอภิบาล  ดวงใจ                           ขอบคุณท่านนายกเทศมนตรีครับ มีสมาชิกสภาท่านใดจะ  
ประธานสภาฯ                                   สอบถามหรือประธานสภาฯ  จะ อภิปราย ขอเชิญครับ ถ้าไม่มีผม 
                                                    ขอมติที่ประชุม ขออนุมัติ แก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณ 
                                                     ขอใช้เงินทุนส ารองเงินสะสม  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  
                                                     โปรดยกมือครับ  
มติที่ประชุม                                   อนุมัติเห็นชอบ      11  เสียง  
                                                 ไม่อนุมัติ                -  เสียง  
                                                 งดออกเสียง           1  เสียง 
           
                                                  4.4  ญัตติเรื่อง  ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง  
                                                    งบประมาณงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  
                                                    2566  โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านเมืองทอง  สายสะพาน 
                                                    ล าน้ ายาม – ฝายน้ าล้น 
นายอภิบาล  ดวงใจ                            ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีชี้แจงครับ 
ประธานสภาฯ 
ร.ต.ต.สุรพล  สวุรรณเขต                      เรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน   
นายกเทศมนตรี                                 กระผม ร.ต.ต.สุรพล สุวรรณเขต นายกเทศมนตรีต าบลพันนา  
                                                    ขอยื่นญัตติเรื่อง  ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง 
                                                     งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566                                                      
                                                     โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านเมืองทอง สายสะพานล าน้ า 
                                                    ยาม – ฝายน้ าล้น                                                    

                                                                                หลักการ 
                                                     ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กร 
                                                    ปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2563 หมวด 4 การโอนและการ 
                                                     แก้ไข เปลี่ยนแปลงงบประมาณ  ข้อ 29 การแก้ไขเปลี่ยนแปลง 
                                                    ค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุนที่ท าให้ลักษณะ   
                                                    ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้ 
                                                     เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 
 
                                                                                 เหตุผล 
                                                      ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง งบประมาณรายจ่าย 
                                                      ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โครงการก่อสร้าง 

/ถนน คสล. ... 
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ถนน คสล. บ้านเมืองทอง สายสะพานล าน้ ายาม – ฝายน้ าล้น   
เนื่องจากกองช่างได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2566  ปริมาณงานความกว้าง 4.00 เมตร ยาว 163 
เมตร  หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 652 ตร.ม.  ก่อนจะด าเนิน
โครงการกองช่างได้ออกไปส ารวจปรากฏว่าความกว้างของถนนมี
บางจุดมีความกว้างไม่ถึง 4.00 เมตร  จึงมีความจ าเป็นต้องขอ
แก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
งบประมาณ พ.ศ. 2566  เพ่ือให้สามารถตรวจรับงานจ้างได้และ
เบิกจ่าย งบประมาณได้อย่างถูกต้อง  ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

                                                    
                                                               รายละเอียดค าชี้แจงงบประมาณเดิม 
                                                       โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บ้านเมืองทอง หมู่ที่ 11 ตั้งไว้  
                                                       496,000  บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างถนน  
                                                       คอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4.00 เมตร ยาว 163.00 เมตร  
                                                       หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 652 ตราราง 
                                                       เมตร   
                                                               รายละเอียดค าชี้แจงงบประมาณใหม่ 
                                                       โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บ้านเมืองทอง หมู่ที่ 11 ตั้งไว้  
                                                       390,700  บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างถนน  
                                                       คอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 3.00 เมตร ยาว 227.00 เมตร  
                                                       หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 681 ตราราง 
                                                       เมตร   
                                                       จึงเสนอญัตตินี้มาเพ่ือขอได้โปรดเสนอสภาเทศบาลต าบลพันนา  
                                                       พิจารณาอนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณ 
                                                       รายจ่าย ประจ าปี 2566  ตามหลักการและเหตุผลดังกล่าว 
                                                       ข้างต้นต่อไป 
นายอภิบาล  ดวงใจ                               ขอบคุณท่านนายกเทศมนตรีครับ มีสมาชิกสภาท่านใดจะ  
ประธานสภาฯ                                      สอบถามหรือจะ อภิปราย ขอเชิญครับ ถ้าไม่มี 
                                                       ผมขอมติที่ประชุม ขออนุมัติ แก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง 
                                                       งบประมาณรายจ่าย ประจ าปี 2566  โปรดยกมือครับ  
                                                       (สมาชิกสภาฯ อนุมัติ 11  เสียง  สมาชิกสภาฯ ไม่อนุมัติ  0   
                                                       เสียง   สมาชิกสภาฯ งดออกเสียง  1  เสียง (ประธานสภาฯ) 
มติที่ประชุม                                      อนุมัติเห็นชอบ      11 เสียง  
                                                    ไม่อนุมัติ                -  เสียง  
                                                    งดออกเสียง           1  เสียง 

/4.5ญัตติ... 
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                                            4.5  ญัตติเรื่อง  การพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณ 
                                                  รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 วาระท่ี 1  (ขั้นรับ 
                                                 หลักการ) 
นายอภิบาล  ดวงใจ                            ขอเชิญนายกเทศมนตรีชี้แจงครับ 
ประธานสภาฯ 
ร.ต.ต.สุรพล  สวุรรณเขต                     เรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน   
นายกเทศมนตรี                               กระผม ร.ต.ต.สุรพล สุวรรณเขต นายกเทศมนตรีต าบลพันนา 
                                                 ค าแถลงงบประมาณ  ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
                                                    งบประมาณ พ.ศ. 2567    บัดนี้  ถึงเวลาที่ผู้บริหารท้องถิ่นของ 
                                                     เทศบาลต าบลพันนา  จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณ 
                                                     รายจ่ายประจ าปีต่อสภาเทศบาลต าบลพันนาอีกครั้งหนึ่ง  ฉะนั้น  
                                                     ในโอกาสนี้  ผู้บริหารท้องถิ่นเทศบาลต าบลพันนา  จึงขอชี้แจงให้ 
                                                     ท่านประธานและสมาชิกสภาเทศบาลต าบลพันนาได้ทราบถึง 
                                                     สถานการณ์คลัง  ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการ 
                                                     ด าเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  ดังต่อไปนี้  

1. สถานะการคลัง 
                                                       1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  ณ วันที่ 30 กันยายน   
                                                   พ.ศ. 2566 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสถานะการเงิน ดังนี้    
                                                       1.1.1 เงินฝากธนาคาร  จ านวน  30,093,856.34  บาท 
                                                       1.1.2 เงินสะสม          จ านวน  84,661,489.10  บาท 
                                                       1.1.3 เงินทนุส ารองเงินสะสม จ านวน 22,318,832.06  
       บาท 
                                                       1.1.4 รายการกันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้ 
                                                  เบิกจ่าย  จ านวน 0 โครงการ รวม 0  บาท     
                                                        1.1.5 รายการกันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จ านวน 2  
                                                        โครงการ รวม 8,977.62  บาท 
                                                      1.2 เงินกู้คงค้าง  จ านวน  0.00  บาท 
                                                2.  การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
                                                         2.1 รายรบัจริง  จ านวน 49,937,790.80  บาท   
                                                        ประกอบด้วย 
                                                        หมวดภาษีอากร  จ านวน  22,476.82  บาท 
                                                        หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต จ านวน  
                                                        72,534.22  บาท 
                                                        หมวดรายได้จากทรัพย์สิน  จ านวน  172,487.95 บาท 

/หมวดรายได้... 
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                                                    หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์  
จ านวน  511,820.00  บาท 

                                                   หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด จ านวน  354,685.75  บาท 
                                               หมวดรายได้จากทุน  จ านวน  4,400.00 บาท 
                                                 หมวดภาษีจัดสรร  จ านวน  21,506,266,08  บาท 
                                                   หมวดเงินอุดหนุน  จ านวน   27,293,120.00 บาท 
                                                  2.2  เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์  

จ านวน 26,665,119.16  บาท 
                                                    2.3  รายจ่ายจริง  จ านวน  43,637,575.46  บาท   
                                                    ประกอบด้วย 
                                                          งบกลาง  จ านวน  13,052,833.00  บาท 
                                                          งบบุคลากร  จ านวน  15,908,861.00  บาท 
                                                          งบด าเนินงาน  จ านวน  8,252,533.80  บาท 
                                                          งบลงทุน  จ านวน 3,436,412.69 บาท 
                                                          งบเงินอุดหนุน  จ านวน   2,986,934.97  บาท 
                                                          งบรายจ่ายอ่ืน  จ านวน  0.00  บาท 
                                                    2.4 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุ 
                                                    วัตถุประสงค์ จ านวน  7,718,276.72 บาท 
                                                   2.5  มีการจ่ายเงินสะสมเพื่อด าเนินการตามอ านาจหน้าที่  
                                                    จ านวน 0.00  บาท 
                                                  2.6  รายจ่ายจากเงินทุนส ารองเงินสะสม  จ านวน  

1,247,900.00  บาท 
                                                  2.7  รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้   จ านวน  0.00  บาท 

                                                                  ค าแถลงงบประมาณประกอบงบประมาณ 
                                              รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2567  
                                                  รายรับประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  เป็นจ านวนทั้งสิน้  
                                                   55,460,000 บาท  โดยแยกรายละเอียดดังนี้ 

(1) รายได้จัดเก็บเอง   จ านวน  1,505,000.00 บาท 
(2) รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น  จ านวน  22,610,000.00 บาท 
(3) รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น  จ านวน  31,345,000.00 บาท 
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บันทึกหลักการและเหตุผลประกอบร่างเทศบัญญัติ 
                                                 งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 
                                                     รายละเอียดงบประมาณตามแผนงาน ประจ าปีงบประมาณ  
                                                   พ.ศ. 2567  แยกเป็น   
 
                                                 *  ด้านบริหารทั่วไป   จ านวน  14,531,680 บาท 
                                                   *  ด้านบริการชุมชนและสังคมจ านวน 14,871,570 บาท  
                                                  *  ด้านการเศรษฐกิจ           จ านวน 10,908,300 บาท 
                                                    *  ด้านการด าเนินงานอ่ืน      จ านวน 15,148,450บาท 
                                                    รวมงบประมาณรายจ่ายท้ังสิ้น  จ านวน 55,460,000 บาท 

เหตุผล 
                                               เพ่ือเป็นงบประมาณรายจ่ายในการด าเนินงานตาม 
                                                  อ านาจหน้าที่ และภารกิจในการจัดบริการสาธารณะ   
                                                 สนองตอบต่อความต้องการ และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน 
                                                  ของประชาชน  ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)   
                                                    ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  โดยมีเป้าหมายเพ่ือสร้างความผาสุก  
                                                  ความสงบและปลอดภัย  รวมทั้งความเป็นอยู่ที่ดีของ 
                                               ประชาชนตามแนวนโยบายของรัฐบาล  ตามวิสัยทัศน์และ 
                                                   แนวนโยบายของผู้บริหารเทศบาลต าบลพันนา  ตลอดจน 
                                                 นโยบายที่เกี่ยวข้อง  
                                                                 จึงเสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
                                                   งบประมาณ พ.ศ. 2567  เพ่ือสมาชิกสภาเทศบาลต าบลพันนา   
                                                 พิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป  รายละเอียดตามร่างเทศ 
                                                  บัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2567    
                                             ที่แนบมาพร้อมนี้     
นายอภิบาล  ดวงใจ                        ตามท่ีท่านนายกเทศมนตรีได้แถลงหลักการและเหตุผลแห่ง
ประธานสภาเทศบาล                         ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  
                                                 พ.ศ. 2567   แล้วนั้น    มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายร่างเทศ 
                                                   บัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567   
                                                 หรอืไม่ ...  ขอเชิญท่านสง่า  สุดแสงครับ 
นายสง่า  สุดแสง                               เรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาล                       กระผมนายสง่า  สุดแสง  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลพันนา เขต  
                                                2 ขออภิปรายร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
                                                 งบประมาณ พ.ศ. 2567  โดยหลักการแล้วผมเห็นด้วยกับร่าง 

                                              /เทศบัญญัตติ... 
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เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  
                                                   2567 ครับ  แต่ผมขอท้วงติงนิดเดียวครับท่านประธาน ใน 
                                                  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  งานส่งเสริมและ 
                                                    สนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน  โครงการจัดเวทีประชาคม ตั้ง 
                                                   งบประมาณไว้  10,000  บาท  ผมว่ามันน้อยไปหน่อยครับ ผม 
                                                  อยากเสนอให้ซื้อนม หรือซื้อของแจกให้กับประชาชนที่เข้าร่วม 
                                                   ประชาคมด้วย จะได้ดึงดูดใจให้มีประชาชนเข้าร่วมประชาคม 
                                                     มาก ๆ  ครับ  ขอบคุณครับท่านประธาน 
นายอภิบาล  ดวงใจ                            สมาชิกท่านใดจะอภิปรายร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประธานสภาเทศบาล                          ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  อีกหรือไม่ครับ    
                                                   ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใดอภิปรายอีก ผมขอมติที่ประชุมสภาแห่งนี้ 
                                                 ว่า  สมาชิกท่านใด  เห็นชอบรับหลักการ  วาระท่ี 1  ร่างเทศ 
                                                    บัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567   
                                                     ได้โปรดยกมือครับ   (สมาชิกยกมือ  11  เสียง)   สมาชิกท่านใด 
                                                  ไม่รับหลักการ โปรดยกมือ   (ไม่มี)   งดออกเสียง 1  ท่าน คือ 
                                                     ประธานสภา  เป็นอันว่าที่ประชุมแห่งนี้  เห็นชอบรับหลักการ 
                                                    ในวาระท่ี 1  ครับ 
มติที่ประชุม                                         รับหลักการ            11   เสียง 
                                                       ไม่รับหลักการ           0   เสียง 
                                                       งดออกเสียง             1   เสียง 
นายอภิบาล  ดวงใจ                           ต่อไปขอให้เลขานุการสภาได้ชี้แจงระเบียบการก าหนด
ประธานสภาเทศบาล                          ระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
                                                   ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2567  ขอเชิญครับ 
นายไกรทอง  นามกาสา                        เรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน   
เลขานุการสภาเทศบาล                        ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา 
                                                    ท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3)  พ.ศ.  
                                                    2565  ข้อ 49  ร่างข้อบัญญัติที่สภาท้องถิ่นลงมติรับหลักการ 
                                                   แล้ว  ถ้าจะต้องส่งให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณา  ให้ 
                                                    ประธานสภาท้องถิ่นส่งร่างข้อบัญญัตินั้นไปให้คณะกรรมการ                      
                                                     แปรญัตติพิจารณาโดยละเอียดและท่ีประชุมสภาท้องถิ่นจะต้อง 
                                                     ก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติ 
                                                    ด้วย  ภายในระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติที่สภาท้องถิ่นก าหนด 
                                                     ตามวรรคหนึ่ง  ผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่นผู้ใดเห็น 
                                                    ควรจะแก้ไขเพ่ิมเติมร่างข้อบัญญัติก็ให้เสนอค าแปรญัตติ 
                                                     ล่วงหน้าเป็นหนังสือ  โดยให้แปรญัตติเป็นรายข้อและเสนอต่อ 
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                                                  ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ  ในกรณีที่สมาชิกสภาท้องถิ่น 
                                                  เป็นผู้แปรญัตติจะต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองเช่นเดียวกับ 
                                                   การเสนอญัตติ 
                                                    ข้อ  45  วรรคท้าย  ญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณจะ 
                                                    พิจารณาสามวาระรวดเดียวไม่ได้  และในการพิจารณาวาระที่สอง 
                                                    ให้ก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติไว้ไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมง 
                                                    นับแต่สภาท้องถิ่นมีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณ 
                                                    นั้น 
นายอภิบาล  ดวงใจ                             ตามท่ีเลขานุการสภาเทศบาล  ชี้แจงระเบียบให้ท่านสมาชิกได้ 
ประธานสภาเทศบาล                          ทราบแล้วนั้น  ผมขอให้ท่านสมาชิกก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปร 
                                                    ญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณ  
                                                   พ.ศ. 2567  ขอเชิญเสนอครับ  ขอเชิญนายวิลัย  จะดันพงษ์   
นายวิลัย  จะดันพงษ์                          เรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน   
สมาชิกสภาเทศบาล                            กระผมนายวิลัย  จะดันพงษ ์สมาชิกสภาเทศบาลต าบลพันนา  
                                                  เขต 2  ขอเสนอก าหนดระยะเสนอค าแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ 
                                                    งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  เป็นเวลา    
                                                    4  วัน ครับ   ดังนี้   
                                                    วันที่ 15  สิงหาคม  2566 ตั้งแต่ 13.00 น. – 16.30 น. เป็น 
                                                    เวลา 3.30 ชัว่โมง  
                                                    วันที่ 16  สิงหาคม 2566  ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. 
                                                    เป็นเวลา 8 ชัว่โมง 
                                                    วันที่  17  สิงหาคม 2566  ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น.   
                                                    เป็นเวลา 8 ชัว่โมง 

 วันที่ 18  สิงหาคม 2566  ตั้งแต่เวลา 08.30 – 13.00 น.  
 เป็นเวลา 4.30 ชั่วโมง  
รวมทั้งสิ้น  24 ชั่วโมง  ณ  หอ้งประชุมสภาเทศบาลต าบลพันนา 

นายอภิบาล  ดวงใจ                            ขอผู้รับรองครับ (สมาชิกรับรองถูกต้อง) 
ประธานสภาเทศบาล                           มีสมาชิกท่านใดเสนอเป็นอย่างอ่ืนอีกหรือไม่ครับ   ไม่มี    เมื่อไม่ 
                                                    มีท่านใดเสนอเป็นอย่างอ่ืน  ผมขอมติที่ประชุมแห่งนี้ว่า  สมาชิก 
                                                    ท่านใดเห็นชอบให้ก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติร่างเทศ 
                                                    บัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2567   
                                                    เป็นเวลา 4  วนั คือ 

วันที่ 15  สิงหาคม  2566 ตั้งแต่ 13.00 น. – 16.30 น.  
วันที่ 16  สิงหาคม 2566  ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น.   

/วันที่ ... 
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วันที่  17  สิงหาคม 2566  ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น.  
วันที่ 18  สิงหาคม 2566  ตั้งแต่เวลา 08.30 – 13.00 น.   
ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลพันนา 

                                               โปรดยกมือครับ   (สมาชิกยกมือ  11  เสียง) 
                                                  สมาชิกท่านใดไม่เห็นชอบ   โปรดยกมือ  (ไม่มี) 
                                                   (งดออกเสียง  1  เสียง)  คือประธานสภาเทศบาล 
มติที่ประชุม                                     เห็นชอบก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติ 
                                                   วันที่ 15  สิงหาคม  2566 ตั้งแต่ 13.00 น. – 16.30 น.   
                                                   วันที่ 16  สิงหาคม 2566  ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น.   
                                                    วันที่  17  สิงหาคม 2566  ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. 
                                                    วันที่ 18  สิงหาคม 2566  ตั้งแต่เวลา 08.30 – 13.00 น.  ณ   
                                                  ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลพันนา 
นายอภิบาล  ดวงใจ                             ล าดับต่อไปเป็นการเลือกคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ
ประธานสภาเทศบาล                           งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2567  ขอเชิญ 
                                                    เลขานุการสภาเทศบาลชี้แจงระเบียบ 
นายไกรทอง  นามกาสา                        ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา 
เลขานุการสภาเทศบาล                         ท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3)  พ.ศ.  

2565  ข้อ 103 ประกอบข้อ 105   และข้อ 107 โดยที่
ประชุมสภาท้องถิ่นจะต้องมีมติของสภาท้องถิ่นว่าจะให้
คณะกรรมการแปรญัตติมีจ านวนกี่คน  ซึ่งตามระเบียบข้อ 103 
ประกอบข้อ 105 ก าหนดให้คณะกรรมการแปรญัตติร่าง
ข้อบัญญัติ มีจ านวนไม่น้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกินเจ็ดคน  วิธีเลือก
คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ ต้องด าเนินการเลือก
คณะกรรมการแปรญัตติที่ละคน ไม่สามารถเลือกพร้อมกันได้ โดย
จะให้ผู้ได้รับคะแนนสูงสุดเป็นกรรมการแปรญัตติคนที่หนึ่ง ท าการ
เลือกตามล าดับจนครบจ านวน  

นายอภิบาล  ดวงใจ                            ตามท่ีเลขานุการสภาเทศบาล  ชี้แจงระเบียบให้ท่านสมาชิกได้ 
ประธานสภาเทศบาล                         ทราบแล้วนั้น  ผมขอให้ท่านสมาชิกเสนอจ านวนคณะกรรมการ 
                                                   แปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณ  
                                                    พ.ศ. 2567  ขอเชิญเสนอครับ  ขอเชิญนายสง่า  สุดแสง 
นายสง่า  สุดแสง                                เรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน   
สมาชิกสภาเทศบาล                            กระผมนายสง่า  สุดแสง  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลพันนา เขต  
                                                    2  ขอเสนอจ านวนคณะกรรมแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณ 

                                                    /รายจ่าย... 
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รายจ่ายประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2567  จ านวน  5  ทา่นครับ 
นายอภิบาล  ดวงใจ                             ขอผู้รับรองครับ (สมาชิกรับรองถูกต้อง) 
ประธานสภาเทศบาล                           มีสมาชิกท่านใดเสนอเป็นอย่างอ่ืนอีกหรือไม่ครับ   ไม่มี     
                                                    เมื่อไม่ มีท่านใดเสนอเป็นอย่างอ่ืน  เป็นอันว่าประชุมแห่งนี้ว่า   
                                                    เห็นชอบให้มีคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณ 
                                                    รายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2567  จ านวน 5 คน 
                                                    ล าดับต่อไป  ผมขอให้สมาชิกได้เสนอชื่อสมาชิกสภาเทศบาลเป็น 
                                                    กรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
                                                    งบประมาณ พ.ศ. 2567  คนที่ 1  ขอเชิญ นายสนอง  สินอยู่ 
นายสนอง  สินอยู่                               เรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน   
สมาชิกสภาเทศบาล                            กระผมนายสนอง  สินอยู่  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลพันนา เขต  
                                                    2  ขอเสนอนายวิลัย  จะดันพงษ์ เป็นกรรมการแปรญัตติร่างเทศ 
                                                    บัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  คน 
                                                    ที่ 1  ครับ 
นายอภิบาล  ดวงใจ                            ขอผู้รับรองครับ (สมาชิกรับรองถูกต้อง) 
ประธานสภาเทศบาล                           มีสมาชิกท่านใดเสนอชื่อสมาชิกท่านอ่ืนเป็นกรรมการแปรญัตติ  
                                                    คนที่ 1 อีกหรือไม่ครับ   ไม่มี   เมื่อไม่มีท่านใดเสนอเป็นอย่างอ่ืน   
                                                    เป็นอันว่าประชมุแห่งนี้ว่า เห็นชอบให้ นายวิลัย  จะดันพงษ์ เป็น 
                                                    คณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย   
                                                    ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2567  คนที่ 1 

                                                    ล าดับต่อไป  ผมขอให้สมาชิกได้เสนอชื่อสมาชิกสภาเทศบาลเป็น 
                                                    กรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
                                                    งบประมาณ พ.ศ. 2567  คนที่ 2  ขอเชิญ นายสง่า  สุดแสง 
นายสง่า  สุดแสง                                เรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน   
สมาชิกสภาเทศบาล                            กระผมนายสง่า  สุดแสง  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลพันนา เขต  
                                                    2  ขอเสนอนายสนอง  สินอยู่ เป็นกรรมการแปรญัตติร่างเทศ 
                                                    บัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567   
                                                    คนที่ 2  ครับ 
นายอภิบาล  ดวงใจ                            ขอผู้รับรองครับ (สมาชิกรับรองถูกต้อง) 
ประธานสภาเทศบาล                           มีสมาชิกท่านใดเสนอชื่อสมาชิกท่านอ่ืนเป็นกรรมการแปรญัตติ  
                                                    คนที่ 2 อีกหรือไม่ครับ   ไม่มี   เมื่อไม่ มีท่านใดเสนอเป็นอย่างอ่ืน   
                                                    เป็นอันว่าประชมุแห่งนี้ว่า  เห็นชอบให้ นายสนอง  สินอยู่ เป็น 
                                                    คณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย   
                                                    ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2567  คนที่ 2 

/ล าดับต่อไป.. 
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                                                    ล าดับต่อไป  ผมขอให้สมาชิกได้เสนอชื่อสมาชิกสภาเทศบาลเป็น 
                                                    กรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
                                                    งบประมาณ พ.ศ. 2567  คนที่ 3  ขอเชิญ นายบุญเย็น พิมภาวะ 
นายบุญเย็น  พิมพะวะ                         เรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน   
สมาชิกสภาเทศบาล                             กระผมนายบุญเย็น พิมภาวะสมาชิกสภาเทศบาลต าบลพันนา เขต  
                                                     2  ขอเสนอนายทองใส  สุมาลัย เป็นกรรมการแปรญัตติร่าง 
                                                     เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567   
                                                     คนที่ 3  ครับ 
นายอภิบาล  ดวงใจ                            ขอผู้รับรองครับ (สมาชิกรับรองถูกต้อง) 
ประธานสภาเทศบาล                           มีสมาชิกท่านใดเสนอชื่อสมาชิกท่านอ่ืนเป็นกรรมการแปรญัตติ  
                                                    คนที่ 3 อีกหรือไม่ครับ   ไม่มี   เมื่อไม่ มีท่านใดเสนอเป็นอย่างอ่ืน   
                                                    เป็นอันว่าประชมุแห่งนี้ว่า  เห็นชอบให้ นายทองใส  สุมาลัย 
                                                    เป็น คณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย   
                                                    ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2567  คนที่ 3 

                                                    ล าดับต่อไป  ผมขอให้สมาชิกได้เสนอชื่อสมาชิกสภาเทศบาลเป็น 
                                                    กรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
                                                    งบประมาณ พ.ศ. 2567 คนที่ 4 ขอเชิญ 

                               นายมงคลชัย มันตาพันธุ์ 
นายมงคลชัย  มันตาพันธุ์                      เรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน   
สมาชิกสภาเทศบาล                            กระผมนายมงคลชัย มันตาพันธ์  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลพันนา  
                                                    เขต 1  ขอเสนอนายสุพจน์ จันทองใส เป็นกรรมการแปรญัตติร่าง 
                                                    เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567   
                                                    คนที่ 4  ครับ 
นายอภิบาล  ดวงใจ                            ขอผู้รับรองครับ (สมาชิกรับรองถูกต้อง) 
ประธานสภาเทศบาล                           มีสมาชิกท่านใดเสนอชื่อสมาชิกท่านอ่ืนเป็นกรรมการแปรญัตติ  
                                                    คนที่ 4 อีกหรือไม่ครับ   ไม่มี   เมื่อไม่ มีท่านใดเสนอเป็นอย่างอ่ืน   
                                                    เป็นอันว่าประชมุแห่งนี้ว่า  เห็นชอบให้ นายสุพจน์ จันทองใส 
                                                    เป็น คณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย   
                                                    ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2567  คนที่ 4 
 
                                                    ล าดับต่อไป  ผมขอให้สมาชิกได้เสนอชื่อสมาชิกสภาเทศบาลเป็น 
                                                    กรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
                                                    งบประมาณ พ.ศ. 2567  คนที่ 5  ขอเชิญ นายสะเทียน ใจปัดชา 

/นายสะทียน... 



-22- 
 
นายสะเทียน  ใจปัดชา                         เรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน   
สมาชิกสภาเทศบาล                            กระผมนายสะเทียน ใจปัดชา สมาชิกสภาเทศบาลต าบลพันนา  
                                                    เขต 1  ขอเสนอนายมงคลชัย  มันตาพันธ์ เป็นกรรมการแปรญัตติ 
                                                    ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  
                                                    2567 คนที่ 5 ครับ 
นายอภิบาล  ดวงใจ                            ขอผู้รับรองครับ (สมาชิกรับรองถูกต้อง) 
ประธานสภาเทศบาล                           มีสมาชิกท่านใดเสนอชื่อสมาชิกท่านอ่ืนเป็นกรรมการแปรญัตติ  
                                                     คนที่ 7 อีกหรือไม่ครับ   ไม่มี   เมื่อไม่ มีท่านใดเสนอเป็นอย่างอ่ืน   
                                                     เป็นอันว่าประชุมแห่งนี้ว่า  เห็นชอบให้ นายมงคลชัย มันตาพันธ์ 
                                                     เป็น คณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย   
                                                     ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2567  คนที่ 5 
มติที่ประชุม                                     เห็นชอบเลือกคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณ 
                                                    รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  จ านวน 5  คน  ดังนี้ 

1. นายวิลัย  จะดันพงษ์ 
2. นายสนอง  สินอยู่ 
3. นายทองใส  สุมาลัย 
4. นายสุพจน์  จันทองใส 
5. นายมงคลชัย  มันตาพันธุ์ 

 
ระเบียบวาระท่ี  5                            เรื่องอ่ืน  ๆ    
นายอภิบาล  ดวงใจ   มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืน ๆ อีกหรือไม่  
ประธานสภาเทศบาล        เชิญนายวิลัย จะดันพงษ์ 
นายวิลัย  จะดันพงษ์  เรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาล    กระผม นายวิลัย จะดันพงษ์ สมาสชิกสภาเทศบาลต าบลพันนา  

เขต 2 ฝากท่านประธานไปถึงท่านนายกเทศมนตรี  เรื่อง การลง
หินลูกรังซ่อมแซมถนน เนื่องด้วย ขณะนี้เป็นฤดูฝน ถนนมีหลาย
สายที่ช ารุดเสียหายเป็นหลุ่มเป็นบ่อ บางจุดน้ ากัดเซาะถนนท าให้
ถนนได้รับความเสียหาย  ประชาชนที่ใช้ถนนในการสัญจรไปมา
ไม่ได้รับความสะดวกและอาจได้รับอันตรายแก่ชีวิตและทรัพย์สิน  
จึงขอให้นายกพิจารณาลงหินลูกรังเพ่ือซ่อมแซมถนนในเขต
เทศบาลต าบลพันนาดังกล่าว 
 
 
 

/นายอภิบาล... 
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นายอภิบาล  ดวงใจ   เชิญนายกชี้แจงครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
ร.ต.ต.สุรพล  สวุรรณเขต   เรียนท่านประธานสภา กระผม ร.ต.ต.สุรพล  สวุรรณเขต  
นายกเทศมนตรี    นายกเทศมนตรี ขอเรียนชี้แจงว่า เนื่องในขณะนี้เป็นช่วงฤดูฝน 
     จึงยังไม่สามารถด าเนินการได้ ซึ่งหลังจากนี้ผมจะได้แจ้งกองช่าง 
     ออกด าเนินการส ารวจความเสียหายและด าเนินซ่อมแซมต่อไป 
     ครับ 
นายอภิบาล  ดวงใจ                        มีสมาชิกท่านใดจะเสนอ อีกไหมครับ ถ้าไม่มี ผมก็ขอขอบคุณท่าน 
ประธานสภาเทศบาล  สมาชิกทุกท่านที่มาเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ และขอนัด 

ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ในวันอังคาร ที่ 22 
สิงหาคม 2566  เวลา 09.30  เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสุร
สุวรรณ เพ่ือพิจารณาร่างเทศบัญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2567 วาระท่ี 2 และวาระที่ 3  ขอปิดการ
ประชุมครับ 

เลิกประชุม                                  เวลา ๑๒.15 น.                           
 
 
                                                    (ลงชื่อ)    ไกรทอง  นามกาสา    ผู้บันทึกการประชุม 
                                                              (นายไกรทอง  นามกาสา) 
                                                         เลขานุการสภาเทศบาลต าบลพันนา 
 
 
                                                    (ลงชื่อ)        สง่า สุดแสง      ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
                                                                 (นายสง่า  สุดแสง) 
                                                    ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 
 
                                             (ลงชื่อ)      ธีระวัฒน์ สาระบุตร    ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
                                                              (นายธรีะวัฒน์  สาระบุตร) 
                                                       คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

 
 

                                                    (ลงชื่อ)      วิลยั  จะดันพงษ์      ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
                                                               (นายวิลัย  จะดันพงษ์) 
                                                       คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

/(ลงชื่อ)... 
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                                                    (ลงชื่อ)     สนอง สินอยู่          ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
                                                               (นายสนอง  สินอยู่) 
                                                      คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 

 
 
 

                                                    (ลงชื่อ)     สวัสดิ์  ดวงใจ     ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
                                                               (นายสวัสดิ์  ดวงใจ) 
                                                      คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 
 
                                                    (ลงชื่อ) สุพจน์  จันทองไสย   ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
                                                            (นายสุพจน์  จันทองไสย) 
                                                      คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
                                                   
 
      (ลงชื่อ)   มงคลชัย มันตาพันธุ์ ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
                                                             (นายมงคลชัย มันตาพันธุ์) 
                                                     คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 
     สภาเทศบาลต าบลพันนา  ได้รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลพันนาแล้ว  ในคราวประชุมสภา
สมัย.......................  สมัยที่ ............  ครั้งที่ ...............  เมื่อวันที่.............. เดือน......................................2566 
 
 
 
                                                     (ลงชื่อ)    อภิบาล  ดวงใจ    ผู้รับรองรายงานการประชุม 
                                                               (นายอภิบาล  ดวงใจ  ) 
                                                       ประธานสภาเทศบาลต าบลพันนา                       
 
                                                     
                                           
        


